



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่

เรื่อง โครงการโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่อาคารชุมชนร่วมใจพัฒนาถึงอาคารสำนักงานเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค กองช่าง
หน้า ๑๘๗ ตั้งไว้ ๘๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คสล. จากที่อาคารชุมชนร่วมใจพัฒนาถึงอาคารสำนักงานเทศบาล กว้าง ๔๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ตร.ม.พร้อมวางระบายน้ำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เลขที่ ท๐๙/๒๕๖๐

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างเพียง
สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๒๗,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่เชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านใหม่
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อและยื่นเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ในระหว่างวันที่ ๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๐ วันทำการ
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้น ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ขอซื้อและยื่นเอกสาร ณ ศูนย์รวมข่าวการ
ซื้อหรือจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ชั้น ๒ จังหวัดลำปาง

/โดยระบุ...

โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๐๑/๒๕๖๐” สามารถยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาหรือยื่นช่องทางไปรษณีย์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างดังกล่าว ในวันที่ 22 ส.ค. 2560
เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข่าวการซื้อหรือจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ชั้น ๒ จังหวัดลำปาง

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banmailocal.blogspot.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๕๕ - ๒๗๙๐๐๖ ต่อ ๑๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2560



(นายบุญส่ง เชื้อเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่